

คลุก และ เรล ยุโรป ลงนามความร่วมมือระดับโลก เพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวยุคใหม่



เรียน ท่านบรรณาธิการ,

เนื่องจากบริษัทคลุก และ บริษัท เรล ยุโรป ได้ร่วมมือกันเพื่อเข้ามาแปลงโฉมอุตสาหกรรมรถไฟให้ผู้เดินทางได้จองอย่างสะดวกสบายและง่ายยิ่งขึ้นด้วยการจองผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งนับเป็นการร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างสองบริษัท จึงอยากเรียนขอความอนุเคราะห์จากท่านสื่อมวลชนในการเผยแพร่เรื่องราวนี้

สามารถใช้ข่าวประชาสัมพันธ์ตามไฟล์ที่แนบมานี้ และ ใช้รูปภาพตามไฟล์แนบได้ในอีเมลนี้ค่ะ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านบรรณาธิการจะสามารถแชร์เรื่องราวนี้ให้นักอ่านของท่านได้ค่ะ

[ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทันที]

คลุก และ เรล ยุโรป ลงนามความร่วมมือระดับโลกเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวยุคใหม่

ทั้งสองบริษัทได้ร่วมมือกันเพื่อแปลงโฉมอุตสาหกรรมรถไฟด้วยตัวเลือกการจองผ่านโทรศัพท์มือถือที่สะดวกสบาย ในขณะที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงการใช้งานบัตรโดยสารรถไฟที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

[รูปภาพที่แนบมา] *รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์*

(กรุงเทพฯ, 14 มีนาคม 2562) – คลุก (Klook) แพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลกด้านการจองกิจกรรมและบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ เรล ยุโรป (Rail Europe) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รถไฟยุโรปชั้นนำ ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทรถไฟกว่า 50 แห่งทั่วทวีปยุโรป มีความยินดีที่จะประกาศความร่วมมือทางกลยุทธ์ระดับโลก ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่ออุตสาหกรรมรถไฟอย่างมากมาย การร่วมมือทางกลยุทธ์ ซึ่งนับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของคลุก ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มข้อเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์รถไฟในแพลตฟอร์มให้มากขึ้น และทำให้นักเดินทางสามารถใช้บริการการเดินทางได้อย่างครบวงจรมากที่สุด ในขณะเดียวกัน เรล ยุโรป ก็สามารถขยายจากเทคโนโลยีการจองอันล้ำสมัยผ่านโทรศัพท์มือถือของคลุก เพื่อเชื่อมต่อนักเดินทางยุคใหม่ที่ชำนาญในการใช้เทคโนโลยีในกว่า 100 ตลาดทั่วโลก

หลังจากที่ได้เริ่มต้นความร่วมมือในช่วงปลายปี พ.ศ. 2561 ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการบริการที่สะดวกสบายของ Rail Europe ได้อย่างง่ายดายผ่านหน้าเว็บที่จัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับรถไฟยุโรป (ลิงก์:

<https://www.klook.com/th/city/213-rail-pass/>) ของ Klook โดยบริการการจองที่ครอบคลุมนี้ ประกอบไปด้วย บัตรโดยสารรถไฟแบบจุดต่อจุด รวมถึงบัตรโดยสารรถไฟต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการของนักเดินทาง เช่น บัตรสวิส ทราเวล พาส (Swiss Travel Pass), บัตรยูเรล พาส (Eurail Pass), บัตรบริทเรล พาส (BritRail Pass) และบัตรเยอรมัน เรล พาส (German Rail Pass) แพลตฟอร์มของคลุกกรองรับการใช้งานทั้งบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) สำหรับผู้ใช้ทั่วโลก และบัตรโดยสารแบบกระดาษ (ผ่านบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ฟรี) ในเกือบ 20 ตลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการและการจองผ่านระบบออนไลน์ที่ราบรื่นทั่วโลก และเพื่อให้ นักเดินทาง ได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น หน้าเว็บการจองแบบจุดต่อจุดที่เพิ่งเปิดตัวไปของคลุก ซึ่งปัจจุบันมีให้บริการผ่านเว็บบนมือถือและแอปพลิเคชัน ยังสามารถรองรับการจองบัตรโดยสารรถไฟแบบเมืองต่อเมืองในระบบเรيلไทม์ รวมถึงบริการสำรองที่นั่งสำหรับบัตรโดยสารรถไฟต่าง ๆ ได้อีกด้วย

“เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมมือกับเรล ยุโรป เพื่อการขยายการให้บริการของคลุกในภูมิภาคยุโรปและ พัฒนาข้อเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์รถไฟใหม่ ๆ ของเรา การร่วมมือในครั้งนี้และบริการที่ครอบคลุมสำหรับลูกค้าของเรา จะทำให้เราสามารถสร้างความมั่นคงที่มากขึ้นให้แก่จุดยืนของเราในฐานะหนึ่งในแพลตฟอร์มการจองกิจกรรมท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกที่มีผลิตภัณฑ์รถไฟเป็นเสาหลักในการให้บริการ” นายเอริค น็อก ฟาห์ (Eric Gnock Fah) ประธานฝ่ายปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทคลุกกล่าว “การได้เห็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของผลิตภัณฑ์รถไฟใน ญี่ปุ่น, เกาหลี และไต้หวันของคลุกนั้น ทำให้เรารู้สึกยินดีที่ได้เป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับบริการรถไฟในยุโรป ความพยายามเหล่านี้คือสิ่งที่ตอกย้ำพันธกิจของเราในฐานะแพลตฟอร์มการจองแบบครบวงจรสำหรับ นักเดินทางที่ต้องการค้นพบและจองกิจกรรมและประสบการณ์ท่องเที่ยวทุกประเภท”

“ความร่วมมือครั้งใหม่กับคลุกนี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเรล ยุโรป” นายเซิว โดย เห่งยีน (Dâu-Khôi Nguyen) ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหารบริษัทเรล ยุโรป เอสเอเอส (Rail Europe SAS) กล่าว “ในฐานะผู้บุกเบิกภาคส่วนการจองกิจกรรมและการท่องเที่ยวออนไลน์ คลุกให้บริการนักเดินทางยุคใหม่จากทั่วโลก ครอบคลุมกว่า 8 ภาษาและ 41 สกุลเงิน ด้วยจำนวนที่เพิ่มขึ้นของนักเดินทางที่มองหาตัวเลือกการจองที่สะดวกและสามารถทำได้ทันที เราเชื่อว่านวัตกรรมบริการบนมือถือของคลุก จะทำให้การเดินทางอันแสนงดงามโดยรถไฟใน ยุโรปเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากกว่าเคย”

เกี่ยวกับ Klook

Klook คือหนึ่งในผู้นำของโลกด้านการจองกิจกรรมและบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2014 และเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้นักเดินทางสามารถค้นพบและจองกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม , ทัวร์ท่องเที่ยว, บริการการเดินทาง, อาหารเลิศรส และประสบการณ์สุดพิเศษจากทั่วโลกได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่กวาดรางวัลมาแล้วมากมาย ('Best of 2015', 'Best of 2017' & 'Best of

2018' โดย Google Play และ Apple App Store) ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของ Klook นักเดินทางทุกคนจึงสามารถทำการจองกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังสามารถแลกรับบริการได้โดยการใช้ QR Code หรือ เวชอร์รี่อิเล็กทรอนิกส์บนมือถือได้อีกด้วย ในแต่ละวัน Klook ช่วยให้นักเดินทางนับไม่ถ้วน ได้ดื่มด่ำไปกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แสนวิเศษและง่ายดาย ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ กว่า 80,000 กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมมากถึง 250 จุดหมายปลายทางทั่วโลก

Klook มีทีมงานระดับมืออาชีพกว่า 1,000 คนในสำนักงาน 20 แห่งทั่วโลก พร้อมด้วยแพลตฟอร์มที่รองรับมากถึง 8 ภาษา และ 41 สกุลเงิน โดย Klook ยังได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากบริษัทลงทุนระดับโลกมากมาย เช่น Sequoia Capital, TCV, Matrix Partners และ Goldman Sachs ซึ่งมียอดรวมในการลงทุนมูลค่าถึง 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รับแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวจาก Klook ได้ที่ www.klook.com, บล็อกของบริษัท (ลิงก์: <https://www.klook.com/th/blog/>) หรือ @Klook (ลิงก์: <https://www.facebook.com/klookth/>)

เกี่ยวกับ Rail Europe

Rail Europe ซึ่งเริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกในปี 1932 คือบริษัทผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รถไฟในยุโรป และเป็นสถานที่เฉพาะสำหรับการวางแผนและจองบัตรโดยสารรถไฟยุโรป, บัตรเดินทาง และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 ราย ได้แก่ บริษัททางรถไฟแห่งชาติฝรั่งเศส (SNCF) ผ่านบริษัทวีเอสซี กรุ๊ป และ การรถไฟสหพันธรัฐสวีเดน (SBB) บริษัทที่เติบโตขึ้นมาเป็นหน่วยงานชั้นนำสำหรับการเดินทางโดยรถไฟยุโรปทั่วโลก ซึ่งสร้างยอดขายมูลค่าเกือบครึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี สำนักงานใหญ่ของบริษัท Rail Europe ตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีสำนักงานต่าง ๆ ในอเมริกาเหนือและใต้, ออสเตรเลีย, จีน, อินเดีย, เกาหลีใต้ และ ญี่ปุ่น

สำหรับสื่อมวลชน โปรดติดต่อ:

Eleven Liu, Global PR

อีเมล: eleven.liu@klook.com

โทรศัพท์: +852-97945095

Christy Chan, Global PR

อีเมล: christy.chan@klook.com

โทรศัพท์: +852-91721345